



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง  
ที่ ๓๐๘/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ทบทวน การกิจ ข้อบัญญัติตำบล  
เรื่อง การควบคุม การเลี้ยงหรือการปล่อยสุนัขและแมว ประจำปี ๒๕๖๒

เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำ ทบทวนการกิจ อบต.เมืองยาง พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบด้วย

๑. นายภิญโญภาพ จันทร์แจ่มภาพ		ประธานคณะกรรมการ
๒. นายวิเศษ เลการัมย์		รองประธานคณะกรรมการ
๓. นายสุริยา ศรีสัตยานุกุล	ปลัด อบต.เมืองยาง	คณะกรรมการ
๔. นางสาวไพรัตน์ คงสืบชาติ	รองปลัด อบต.เมืองยาง	คณะกรรมการ
๕. นายวิเชียร อุบลเนือง	ตัวแทนประชาชน	คณะกรรมการ
๖. นางสมหมาย บันหาร	ตัวแทน อสม.	คณะกรรมการ
๗. นายวิทยา ขาวสกุล	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ	คณะกรรมการ
๘. นายสหพันธ์ อธิรัฐ	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๙. นางกาญจนา อาจหาญ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะกรรมการ
๑๐. นางบำเพ็ญ ไกรสร	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๑๑. นายสิทธิกร คงสืบชาติ	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการและเลขาคณะทำงาน
๑๒. นายบุญชู ยืนมงคล	นิติกร	คณะกรรมการและผช.เลขาคณะทำงาน

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการ จัดทำ ทบทวน ปรับปรุง ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุม การเลี้ยงหรือการปล่อยสุนัขและแมว ประจำปี ๒๕๖๒ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและรายงานผลการพิจารณาให้ทราบเพื่อจักได้ดำเนินการตราเป็นข้อบัญญัติตำบลต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายสุริยา ศรีสัตยานุกุล)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง  
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง



ที่ บร ๔๕๐๐๑/๖๓๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง  
๓๕๙ ม.๑ ถนนกระเทียม -หนองปล่อง ๓๑๑๑๐

๑) พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน คณะทำงาน จัดทำ พิจารณา ทบทวน ภารกิจ ข้อบัญญัติตำบลเมืองยาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่ง อบต.เมืองยาง ที่ ๓๑๐ /๒๕๖๒ ส.ว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นไปอย่างรวดเร็ว และถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ ให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบ.ต.เมืองยาง จึงได้แต่งตั้งคณะทำงาน พิจารณา ทบทวน ภารกิจ ข้อบัญญัติตำบลเมืองยาง นั้น

เพื่อให้การปรับปรุง ทบทวน ภารกิจ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง เป็นไปตาม ระเบียบต่างๆของทางราชการที่กำหนดไว้ ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม คณะทำงานพิจารณา ทบทวน ภารกิจ ข้อบัญญัติ ตำบลเมืองยาง เพื่อพิจารณา ทบทวน ภารกิจ ข้อบัญญัติ ดังกล่าว ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(ลงชื่อ).....

(นายสุริย์ ศรีสัตตานุกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง  
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง

สำนักงานปลัดฯ

โทร./โทรสาร ๐-๔๔๐๐-๔๔๗๗

“คนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการจัดทำ ทบทวน ภารกิจข้อบัญญัติตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล**  
**ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒**

วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภา อบต.เมืองยาง

\*\*\*\*\*

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายภิญโญภาพ จันทร์แจ่มภพ	ประธานคณะกรรมการ	ภิญโญภาพ จันทร์แจ่มภพ
2	นายปิยะ เอการัมย์	คณะกรรมการ	ปิยะ เอการัมย์
3	นายสุริยา ศรีสัตยานุฎ	คณะกรรมการ	สุริยา ศรีสัตยานุฎ
4	นางสาวไพรัตน์ คงสืบชาติ	คณะกรรมการ	ไพรัตน์ คงสืบชาติ
5	นายวิเชียร อุบลเมือง	คณะกรรมการ	วิเชียร อุบลเมือง
6	นางสมหมาย บัณฑาร	คณะกรรมการ	สมหมาย บัณฑาร
7	นายสหพันธ์ อະรัญ	คณะกรรมการ	สหพันธ์ อະรัญ
8	นายวิทยา ชาวสกุล	คณะกรรมการ	วิทยา ชาวสกุล
9	นางบำเพ็ญ ไกรสร	คณะกรรมการ	บำเพ็ญ ไกรสร
10	นางกาญจนา อาจหาญ	คณะกรรมการ	กาญจนา อาจหาญ
11	นายสิทธิกร คงสืบชาติ	คณะกรรมการและเลขานุการ	สิทธิกร คงสืบชาติ
12	นายบุญชู ยืนยงชาติ	กรรมการและ เลข.กรรมการ	บุญชู ยืนยงชาติ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานคณะกรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการ

เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเชิญประธานคณะกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการ  
 คณะกรรมการ จัดทำ ทบทวน ภารกิจข้อบัญญัติตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล  
 กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ ดังนี้  
 : เชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียด  
 : เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าที่ผ่านมามีการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
 และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ และกระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้ง  
 แนวทาง และวิธีการต่าง ๆ มากมาย เมื่อมีหลักเกณฑ์ออกมาก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง  
 ดังนั้นเพื่อให้การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีของ อบต.เมืองยาง เป็นไปอย่าง  
 สุจริตต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว หมวด ๒ จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง  
 "คณะกรรมการ จัดทำ ทบทวน ภารกิจข้อบัญญัติตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล  
 คำสั่งที่ ๓๑๐ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดให้  
 คณะกรรมการฯ

มีอำนาจหน้าที่พิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิกภารกิจของส่วนราชการภายใน องค์การบริหารส่วนตำบล ว่าภารกิจใดมีความจำเป็นหรือสมควรที่จะให้ดำเนินการต่อไปหรือไม่ หรือมีความจำเป็นต้องแปรสภาพภารกิจหรือการ ดำเนินการบางอย่างให้มีลักษณะศูนย์บริการร่วม หรือมอบให้องค์กรเอกชนดำเนินการแทนและพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิกข้อบังคับ ตำบล ข้อบัญญัติตำบลที่เห็นว่าไม่สอดคล้องหรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานของ อบต. หรือก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับความไว้วางใจหรือมอบหมาย ซึ่งรายละเอียดคำสั่งได้ แจกให้ทุกท่านทราบแล้ว ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย ซึ่งการประชุมในวันนี้ ได้กำหนดให้มีขึ้นเพื่อให้ที่ประชุมคณะทำงานฯ ได้พิจารณาปรับปรุงทบทวนภารกิจต่าง ๆ ของ อบต. ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด จึงขอให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณา และเสนอความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ โดยในรายละเอียดจะให้ทางเลขานุการฯ ชี้แจง สำหรับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น มีแนวทางในการดำเนินการ คือ ให้ อบต. ตรวจสอบภารกิจในทุกอย่างในความรับผิดชอบว่า ภารกิจใดยังมีความจำเป็น ต้องปฏิบัติหรือไม่ ถ้าไม่จำเป็นก็ควรยกเลิกภารกิจนั้นเสีย หรือปรับปรุงภารกิจเพื่อให้มี ประสิทธิภาพขึ้น หรือนำภารกิจไปรวมกับภารกิจอื่นได้ โดยจะเกิดการประหยัด และคุ้มค่า และผลการปรับปรุงภารกิจดังกล่าวมีประเด็นที่ควรพิจารณา คือ

**๑. การทบทวนภารกิจ มีขั้นตอน คือ**

- ทบทวนภารกิจของส่วนราชการภายใน อบต. ว่าภารกิจใดมีความจำเป็น หรือสมควรที่จะให้ดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยอาศัยการสอบถามการใช้วงเงินงบประมาณและการตรวจสอบความคุ้มค่าของเงิน เพื่อนำทรัพยากรไปจัดทำในส่วนที่มีความจำเป็นมากกว่า
- อาจมีการแสวงหาพนักงาน หรืออาจดำเนินการบางอย่างให้มีลักษณะ เป็นศูนย์รับผิดชอบร่วม เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม สำหรับการติดต่อสอบถาม ข้อมูล การยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่ หรือการบริการสาธารณะบางประเภท และอาจมอบให้องค์กรเอกชนดำเนินการแทน โดย อบต. เป็นผู้ควบคุมกำหนดมาตรฐานและประเมินคุณภาพการให้บริการ เช่น การจ้าง บริษัท จัดเก็บขยะและกำจัดขยะ เป็นต้น
- การจัดโครงสร้างภายในส่วนราชการของ อบต. ควรมีความยืดหยุ่น และมอบอำนาจให้ หัวหน้าส่วนราชการ สามารถจัดโครงสร้างภายในกรณีรูปแบบไม่ถาวรเองได้ ทั้งนี้ให้ยึดหลักการแบ่งโครงสร้างตามภารกิจ

๒. การทบทวนข้อบัญญัติ กรณีที่ อบต. เห็นว่าข้อบัญญัติ ใดของ อบต.เมืองยาง ไม่สอดคล้อง หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือไม่อำนวยต่อการดำเนินงานของ อบต.เมืองยาง หรือก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อ ประชาชนเกินสมควร ให้ อบต.เมืองยางพิจารณาดำเนินการแก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.เมืองยาง

**ประธานคณะกรรมการ** : ตามที่เลขานุการฯ ได้ชี้แจงในรายละเอียดไปแล้วนั้น จึงขอให้ประชุม คณะทำงานช่วยกันวิเคราะห์ภารกิจ หรือข้อบัญญัติที่เห็นว่าควรที่จะต้องดำเนินการฯ ทวน ปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิก เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด และมีความคุ้มค่า กว้างขวางปริมาณที่ต้องใช้จ่าย ตลอดจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับ บริการ โดยให้พิจารณาภารกิจตามหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ภายใน อบต.เมืองยาง ขอให้แต่ละกองเสนอ ภารกิจหน้าที่หลัก ของแต่ละกอง เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป

**ผอ.กองคลัง** - กองคลังไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจ

**ผอ.กองช่าง** - กองช่างไม่มีเรื่องที่จะขอปรับปรุง ทบทวนภารกิจ

**หัวหน้าสำนักปลัด** - เสนอให้จัดทำข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุม การเลี้ยงหรือการปล่อยสุนัขและแมว ประจำปี ๒๕๖๒ รายละเอียดตามที่ได้แจ้งให้กับทุกท่านแล้วนั้น เพื่อการควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสุนัขและแมวให้เหมาะสมกับสภาพการของพื้นที่ใน ชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุรำคาญจากสุนัขและแมว เพื่อประโยชน์ในการ รักษา สภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน และสามารถป้องกัน อันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคระบบที่เกิดจากสุนัขและแมว ควรกำหนดเขตควบคุมการ เลี้ยงหรือการปล่อยสุนัขและแมว ต่อไป

**ประธานฯ** - เพื่อให้เพื่อการควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสุนัขและแมวให้เหมาะสม กับสภาพการของพื้นที่ ในชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุรำคาญจากสุนัขและแมว จึงให้ทุกท่านพิจารณา ข้อบัญญัติดังกล่าว และเชิญทุกท่านประชุมอีกครั้งในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.เมืองยาง

**ที่ประชุม** : ที่ประชุม รับทราบ

**ประธานคณะกรรมการ** - มีท่านใดจะเสนออย่างอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมและขอบคุณ ทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จตุรายนงานการประชุม

(นายบุญชู ยืนยงชาติ)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวิญญูภาพ จันทร์แจ่มภาพ)

ประธานคณะกรรมการ